

ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

สรุปสถานการณ์การพัฒนา

1.1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

<u>จุดแข็ง (Strength)</u>	<u>จุดอ่อน (Weakness)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นชุมชนโบราณ และมีประวัติการก่อตั้งเมืองมายาวนาน 2. มีแหล่งโบราณสถานที่มีคุณค่าทางการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 3. เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจการค้า ส่วนราชการ และสถาบันการศึกษา 4. มีระบบสาธารณสุขปึกและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีและทั่วถึงทั้งในส่วนถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 5. มีหน่วยงาน/องค์กรที่ให้บริการสาธารณะหลากหลาย ประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก 6. มีองค์กรชุมชน และองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็ง 7. มีวิถีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมสู่ความร่มเย็นเป็นสุข 8. โครงสร้างองค์กรเทศบาล บุคลากร และงบประมาณดำเนินงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการลงทุนหรือการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 2. สภาพแวดล้อมยังไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสมเพียงพอ ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะเป็นภาระและเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 3. การดูแลสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ยังไม่ทั่วถึง 4. การจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบ

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Treat)
<ol style="list-style-type: none"> 1. แนวทางและนโยบายแห่งรัฐยังคงให้ความสำคัญต่อการกระจายอำนาจ ภารกิจ และรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านโบราณสถานและอารยธรรม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3. ระบบคมนาคมเชื่อมโยงได้ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ตลอดจนการเชื่อมโยงกับแหล่งอุตสาหกรรมส่งออกในภาคตะวันออกและเส้นทางการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่การขยายตัวของเมืองโดยรอบอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ขาดการประสานและบูรณาการในการพัฒนาเมืองร่วมกัน 2. ปัญหาความยากจนและระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดค่อนข้างต่ำ ไม่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความเจริญและการลงทุน 3. ที่ตั้งของเมืองถูกขนาบด้วยเมืองหลักที่เจริญแล้ว ทำให้การพัฒนาและการเติบโตของเมืองค่อนข้างช้า 4. การลงทุนในธุรกิจบริการรองรับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านโรงแรมที่พักไม่เพียงพอ และขาดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 5. ปัญหาของพื้นที่เมืองอย่างหนึ่งคือต้องแบกรับภาระการให้บริการสาธารณะแก่ประชากรแฝงจากนอกเขตเทศบาล 6. กระแสความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์มีผลให้เกิดการแพร่กระจายของค่านิยม และวัฒนธรรมในทางที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม 7. ปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยจากเหตุที่มาจากความเจริญทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง